

CÓ ĐỒ C ĐEM TRO NGỒ I CHỒ T TRỒI RA NGOÀI SỒNG, HỒ , BIỒ N HAY KHÔNG?

HỒi: xin cha giỒi đắp các câu hồi sau đây :

1- Hiện nay ở khồ p nồ i , nhiồ u ngỒ i đấ chồ n thiêu xác kồ chồ t, thay vì chồ n cồ t ngoài nghĩa trang nhồ truyỒ n thồ ng xồ a nay,.Nhồ vồ y ngỒ i Công giáo có đỒ c đem tro ngỒ i chồ t trỒi ra ngoài sông, hồ hay biỒ n nhồ ngỒ i ngoài Công giáo đàng làm đỒ c không?

2- Khi rồ c Lồ , giáo dân có thồ đỒ c lồ a chồ n đồ chồ rồ c mồ t hình thồ c là Minh Thánh hay Máu Thánh đỒ c không?

3- Các tu sĩ nam hay nữ có đỒ c phép rồ a tồ i và chồ ng hôn không?

TrỒi lỒi:

1-Có nên bồ tro ngỒ i chồ t xuỒ ng hồ , sông hay biỒ n không ?

TrỒ c hồ t, phồ i nói lỒi mồ t lồ n nồ a là viồ c chồ n xác kồ chồ t là mồ t viồ c đồ o đồ c đỒ c khuyỒ n khích và tôn trồ ng tồ xồ a đỒ n nay trong Giáo HỒi và trong mồ i nồ n văn hóa nhân lỒi. Riêng trong Giáo HỒi Công Giáo, viồ c đồ o đồ c này đỒ c đỒ c biồ t tôn trồ ng vì niồ m tin " xác loài ngỒ i ngày sau sỒ ng lỒi" (Kinh Tin Kính), cho nên phồ i đỒ c chồ n cồ t cho xỒ ng đắng vồ i niồ m tin này.Vì thồ , ở khồ p nồ i trong Giáo HỒi đồ u có các nghĩa trang đỒ c làm phép đồ chồ n ngỒ i chồ t cho con cháu, thân nhân đỒ n viồ ng thăm quanh năm , và đỒ c biồ t trong thắng cồ u cho các linh hồ n (thắng 11 đỒ ng lỒ ch). Ai viồ ng thăm nghĩa trang và cồ u cho các linh hồ n trong thắng 11 thì đỒ c mồ t đỒ i xá nhồ ng phồ i nhỒ ng lỒ i ân huồ này cho các linh hồ n thân nhân hay các linh hồ n khác có xác đàng nồ m trong nghĩa trang. Đây là viồ c đồ o đồ c mà các tín hồ u đỒ c khuyỒ n khích siêng năng làm đỒ cồ u cho các linh hồ n còn đàng đỒ c thanh tồ y trong nồ i giỒi là LuyỒ n tồ i (Purgatory)và mong đỒ i nhồ ng tín hồ u còn sỒ ng làm viồ c lành đỒ cồ u giúp hồ đỒ c mau đón nhồ n vào Thiên Đàng đồ hỒ ng Thánh Nhan Chúa là NguỒ n vui và hồ nh phúc vĩnh cồ u cồ a các Thánh các Thiên Thồ n.Các linh hồ n thánh (holy souls) trong LuyỒ n Tồ i không thồ làm gì đồ tồ giúp hồ đỒ c nồ a vì thồ i giỒ đấ hồ t cho hồ làm viồ c lành hay phồ m tồ i đỒ c nồ a.Vì thồ , các linh hồ n này trông mong các tín hồ u còn sỒ ng làm viồ c lành nhồ cồ u ngyỒ n, làm viồ c bác ái , lồ n chuỒ i nhồ t là xin lỒ cồ u cho các linh hồ n đồ hồ đỒ c mau đón nhồ n vào Thiên Quồ c vui hồ ng Thánh Nhan Chúa đỒ i đỒ i trên Thiên Đàng.

TrỒ c đầ y, có thồ i Giáo HỒi đầ cồ m thiêu xác ngỒ i chồ t (cremation) vì có bè rồ i (heretics) kia chồ trỒ ng đồ t xác kồ chồ t đồ thắch đồ Giáo HỒi xem còn lỒ y gì đồ tin xác kồ chồ t sỒ sỒ ng lỒ i nhồ Giáo HỒi đồ y.Vì thồ Giáo HỒi cồ m thiêu xác kồ chồ t đồ khồ i mồ c mồ u bè rồ i này.

Nhồ ng sau này bè rồ i đó đầ tan. nên tồ sau Công Đồ ng Vaticanô II (1962-65) đỒ n nay, Giáo HỒi lỒi cho phép thiêu xác ngỒ i chồ t nhồ ng phồ i tin rồ ng dù xác chồ t tan trong lòng đồ t hay tan thành tro bồ i khi đem thiêu, thì vồ n đỒ c quyỒ n năng cồ a Thiên Chúa cho sỒ ng lỒi hiồ p cùng linh hồ n đồ vào NỒ c TrỒ i hồ ng hồ nh phúc Thiên Đàng hay bồ phồ t trong nồ i giỒi là hồ a ngỒ c.(hell) trong ngày cánh chung.(. Mt 25 : 31-46)

Giáo Lý và giáo luồ t cồ a Giáo HỒi đồ u đồ y phồ i tôn kính thi hài cồ a ngỒ i quá cồ đỒ c an táng trong nghĩa trang Công giáo đồ chồ ngày sỒ ng lỒi.

Nồ u chồ n hồ a táng (cremation) thì viồ c này không đỒ c làm trái vồ i niồ m tin cồ a Giáo HỒi vồ sỒ sỒ ng lỒi cồ a kồ chồ t. (giáo luồ t sỒ 1176; SGLGHCG sỒ 1684- 1690). Nghĩa là phồ i tin rồ ng dù xác kồ chồ t đầ ra tro bồ i, thì vồ n đỒ c sỒ ng lỒi cùng vồ i linh hồ n trong ngày sau hồ t nhồ đầ nói đồ trên. Vì thồ , tro cồ a ngỒ i hồ a táng cũng phồ i đỒ c tôn kính nhồ xác chồ n ngoài nghĩa đồ a.

Nghĩa là phồ i cồ t giỒ tro này ở nồ i xỒ ng đắng, ở trong nhà thồ nào có nhồ n cồ t giỒ tro cồ a ngỒ i hồ a táng. Nghĩa là không đỒ c phép mang tro này ra trỒi ngoài sông, ao hồ hay biỒ n cồ , nhồ nhồ ng ngỒ i không có niồ m tin vào sỒ sỒ ng lỒi cồ a kồ chồ t đàng làm. Vì không tin, nên hồ đầ

trở i tro cấ a thân nhân hờ ra sông , hờ hay biờ n cấ , vì cho rờ ng con ngồ i là hờ không, chồ t là hờ t, nên thồ tro ra sông, biờ n đồ nói lên sồ hờ không này cấ a thân phồ n con ngồ i. Ngồ c lờ i, vì ngồ i Công Giáo tin xác loài ngồ i sồ sồ ng lờ i, nên xác chồ t phồ i đồ c giồ gờ trong nghĩa trang hay trong các hồ p tro đồ cho con cháu, thân nhân viờ ng thăm và cồ u nguyồ n. Vờ y nồ u đem tro cấ a ngồ i chồ t trở i ra ngoài sông, biờ n thì lờ y đầu ra nồ i cồ thồ đồ viờ ng thăm đồ c biờ t trong thắng cồ u cho các linh hờ n ? Nghiêm trở ng hờ n nồ a là nồ u đem trở i tro ngồ i chồ t ra sông, hay biờ n thì vô tình chia sồ niồ m tin cồ a nhồ ng ngồ i không tin có sồ sồ ng lờ i cồ a thân xác hay sao ?

2- Có đồ c phép chồ rồ c Minh hay Máu Thánh Chúa Kitô trong Thánh Lồ ?

Tồ xa xồ a, viờ c rồ c Lồ cồ a giáo dân chồ trong giồ i hờ n rồ c Minh Thánh Chúa mà thôi, vì Giáo Hồ i đờ y rờ ng Chúa Kitô hiờ n đờ n trở n vờ n trong hình bánh, và chồ có linh mồ c cồ hành Thánh Lồ , hay đờ ng tồ đồ c rồ c cồ hai Minh và Máu Thánh Chúa.

Nay vì muồ n đờ n tồ cách trở n vờ n ý nghĩa Thánh Lồ , vồ mồ t phồ ng đờ n, là bồ a ăn cuồ i cùng cồ a Chúa Giêsu vồ i 12 Tông Đồ . Trong Bồ a Ăn lồ ch sồ này, Chúa đầ lồ p hai Bi tích rồ t quan trở ng là Bí Tích Thánh Thồ khi biờ n bánh và rồ u nho thành Minh Máu Ngồ i cho các Tông Đồ hiờ n đờ n ăn và uồ ng lờ n đồ u tiên. Bí Tích quan trở ng thồ hai là Bí tích Truyồ n Chồ c Thánh (Holy Orders) , khi Chúa Giê su nói vồ i các Tông Đồ hiờ n đờ n : " anh em hãy làm nhồ Thồ y vồ a làm đồ tồ ng nhồ đờ n Thồ y." (1Cr 11: 24-25)

Đó là Bí Tích Truyồ n chồ c Thánh mà Giáo HỒ i căn cồ vào đầ đồ thiồ t lồ p các chồ c Thánh Phó Tồ , Linh mồ c và Giám Mồ c đồ thánh hiờ n các ồ ng viên Phó tồ , Linh mồ c và Giám mồ c thành Thồ a tác viên (Ministers) đồ phồ c vồ cho Sồ mồ nh rao giồ ng Tin Mồ ng Cồ u Đồ , thánh hóa và cai trở cồ a Giáo HỒ i.

Liên quan đờ n viờ c rồ c Minh Máu Thánh Chúa Kitô trong Thánh Lồ , ngày nay Giáo HỒ i cho phép giáo dân đồ c rồ c cồ hai hình thồ c Thánh Thồ là bánh và rồ u nho đầ đồ c truyồ n phép (consecrated) trong Thánh Lồ . Nhồ ng ồ các Giáo HỒ i đồ a phồ ng (Giáo phồ n) các Giám mồ c vờ n có toàn quyồ n đồ cho phép rồ c Thánh thồ cồ hai hình thồ c hay mồ t hình thồ c nhồ cũ.. Cho rồ c Máu Thánh thì có đờ u bồ t tiờ n là không biờ t có bao nhiêu ngồ i muồ n rồ c đồ linh mồ c truyồ n phép đồ lồ ng Máu Thánh cho giáo dân muồ n rồ c. Nồ u truyồ n phép nhiồ u rồ u mà có ít ngồ i muồ n rồ c thì linh mồ c phồ i uồ ng hồ t sồ Máu Thánh còn đồ , nên có thồ bồ say vì uồ ng nhiồ u rồ u đầ truyồ n phép.!

Tuy nhiên, ồ nồ i nào cho rồ c cồ hai hình thồ c Thánh Thồ , thì giáo dân, hoồ c chồ n rồ c cồ hai hay chồ mồ t Minh Thánh mà thôi. Nghĩa là không đồ c chồ n rồ c mồ t hình thồ c là Máu Thánh mà không rồ c Minh Thánh Chúa thồ c sồ hiờ n đờ n trong hai chồ t thồ là bánh và rồ u nho. Nói rõ hờ n , rồ c mồ t Minh Thánh thì đồ c , nhồ ng không đồ c phép chồ rồ c Máu Thánh không thôi.

Tuy nhiên, trong trở ng hồ p mồ t bồ nh nhân không thồ rồ c Minh Thánh vì không nuồ t đồ c chồ t đồ c nào qua miồ ng, thì, trong trở ng hồ p này, có thồ đồ c rồ c Máu Thánh thôi là đồ . Riêng hàng tồ tồ , tồ c linh mồ c và Giám mồ c, thì buồ c phồ i rồ c cồ hai hình thồ c Thánh Thồ khi chồ tồ hay đờ ng tồ Thánh Lồ . Phó tồ cũng đồ c rồ c cồ hai hình thồ c khi phồ giúp Thánh Lồ vồ i linh mồ c.

3- Tu Sĩ có đồ c phép rồ a tồ i, sồ c đồ u và chồ ng hôn không ?

Trồ c khi trở lờ i câu hờ i này, cồ n phân biờ t nhồ sau:

Tu sĩ (religious) là nhồ ng ngồ i có ba lờ i khồ n khó nghèo,(poverty) khiồ t tồ nh (chastity) và vắng phồ c (obedience) trong mồ t Tu HỒ i hay Nhà Dòng đồ c thành lồ p đứng theo giáo luồ t.

Giáo sĩ (clerics) là nhồ ng ngồ i có chồ c thánh nhồ Phó tồ , Linh mồ c và Giám mồ c Giáo

sĩ chồ có hai ồi khồ n là khiồ tồ nh (đồ c thân) và vâng phồ c mà thôi. Giáo sĩ không phồ i là Tu sĩ. Nhồ ng nam tu sĩ có thồ trồ thành giáo sĩ nồ u có các chồ c thánh nói trên, mồ c dù vồ n thuồ c hàng tu sĩ, vì có ba ồi khồ n trong Tu Hồ i hay Nhà Dòng liên hồ . Giáo sĩ thì thuồ c vồ mồ t đồ a phồ n đồ i quyồ n cồ a mồ t Giám mồ c, và đồ i c gồ i là các linh mồ c triồ u (diocesan priests), trong khi các tu sĩ linh mồ c thì đồ i c gồ i là các linh mồ c Dòng (religious priests), Liên quan đồ n câu hồ i đồ t ra, nồ u chồ là Tu sĩ (religious) có ồi khồ n Dòng mà không có chồ c Phó tồ , Linh mồ c hay giám mồ c, thì không ai đồ i c phép cồ hành bồ t cồ bí tích nào. Phồ i nói rõ đồ u này vì ồ mồ t đồ a phồ ng kia, có cha xồ đã cho mồ t nồ tu rồ a tồ i cho trồ em ồ nhà thồ trồ c sồ chồ ng kiồ n cồ a cha xồ ! và cồ hai đã bồ bồ trên liên hồ khiồ n trách nồ ng, vì đã làm viồ c hoàn toàn sai trái vồ kồ luồ t bí tích cồ a Giáo Hồ i.

Nhồ ng nồ u Tu sĩ cũng là giáo sĩ (nam tu sĩ), nghĩa là có chồ c Phó tồ , Linh mồ c hay Giám mồ c thì vồ n có năng quyồ n đồ cồ hành các bí tích nhồ mồ i giáo sĩ. Dĩ nhiên, linh mồ c Triồ u hay Dòng, muồ n làm mồ c vồ trong giáo hồ i đồ a phồ ng (giáo phồ n), thì phồ i có phép cồ a Đồ ng bồ n quyồ n đồ a phồ ng, nghĩa là phồ i xin năng quyồ n (faculties) cồ a Tòa Giám mồ c.

Tuy nhiên trong trồ ng hồ p khồ n cồ p, nguyồ tồ , khi không tìm đồ i c Phó tồ hay linh mồ c, thì tu sĩ (nam nồ) hay cồ giáo dân cũng đồ u đồ i c phép rồ a tồ i ồ bồ t cồ nồ i nào, nhồ ng phồ i theo đúng công thồ c cồ a Giáo Hồ i, nghĩa là phồ i có nồ c và đồ c công thồ c Chúa Ba Ngồi. Cũng vồ y, trong trồ ng hồ p khồ n cồ p nguyồ tồ , thì tu sĩ và giáo dân cũng đồ i c phép chồ ng hồ n., vồ i hai ngồ i làm chồ ng (witness)

ồ c mong nhồ ng gồ i đắ trên thồ a mỗn các câu hồ i đồ t ra.

Lm Phanxicô Xaviê Ngồ Tôn Huồ n
